

Số: /BC-HĐND

Đồng Môn, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 - HĐND xã Đồng Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

I. Về đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng:

1. Công trình đường vành đai phía đông là công trình trọng điểm của thành phố tuy nhiên qua quá trình thi công có nhiều bất cập, không có đường công vụ, xe trọng tải lớn vận chuyển trên đường bờ sông vào đường dân cư gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân (cử tri thôn Tiến giang, Tiến Tiến, Quyết Tiến)

Trả Lời: Dự án Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 09/5/2022. Giai đoạn I thi công từ lý trình Km0+00 đến Km9+525 và Km14+145,54 đến Km15+775,47. Điểm đầu từ Cầu Hộ Độ, điểm cuối tuyến tại Cầu Phủ.

Hiện nay, theo chỉ đạo của thành phố tranh thủ thời tiết nắng ráo, các đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực, làm tăng ca, tăng kíp để phân đấu hoàn thành cơ bản phần nền đường tại các đoạn đã được bàn giao mặt bằng trong năm nay.

Do đây là công trình quy mô lớn, có trữ lượng cát, đất đắp rất lớn nên không thể tránh khỏi ảnh hưởng do bụi, tiếng ồn, giao thông đến đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân. UBND xã đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố quán triệt đơn vị thi công thường xuyên tưới nước, dọn dẹp vệ sinh tại các nút giao, đoạn đường qua khu dân sinh, lắp đặt các biển cảnh báo hạn chế tốc độ trên các tuyến đường lân cận, yêu cầu đơn vị thi công thường xuyên bố trí công nhân điều tiết các phương tiện ra vào công trình. Mặc dù ảnh hưởng tới bà con nhân dân là không tránh khỏi, tuy nhiên mong bà con nhân dân chia sẻ, thông cảm, vì sự phát triển chung của thành phố.

2. Hạ tầng đất ở người dân đã mua và làm nhà ở nhưng đường đi chưa được làm đề nghị UBND xã quan tâm. (cử tri thôn Thanh Tiến).

Trả lời: Các hộ được mua đất trước đây của thôn thanh tiến, và còn một số rải rác của các thôn. Có việc chưa có hạ tầng , chỉ có quy hoạch đất và giao thông. Đây là bất cập của trước đây, khi nhu cầu của nhân dân trước đây chính quyền đã chưa có hạ tầng (Đường, Mương) mà vẫn cấp hoặc bán là không đúng quy định sau này . Còn trước đây quy định chưa có nên cả chính Quyền lúc bấy giờ và người dân mua đất đã đồng thuận có đất là được , Giá cả tùy vào thực tế cao thể thấp tỷ cũng được. Miễn là có trong quy

hoạch. Đến nay chưa có Đường nhưng xã cũng phải chờ dự án đường nếu được chủ trương thì mới đền bù thu hồi đất NN mới thực hiện được.

Việc này Tiếp thu và đề suất cấp trên xem xét giải quyết.

3. *Đề nghị điều chỉnh thời gian thi công các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp như kênh mương tránh ảnh hưởng đến tưới tiêu của mùa vụ. (cử tri thôn Quyết Tiến).*

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri trong thời gian tới trước khi thi công các công trình UBND xã cùng với các đơn vị thi công sẽ bố trí thời gian thi công hợp lý không ảnh hưởng đến quá trình điều tiết nước sản xuất nông nghiệp của người dân.

4. *Đề nghị UBND xã cấm biển cấm trọng tải tại các tuyến đường trong khu dân cư đặc biệt là các tuyến đã rải thảm nhựa (cử tri thôn Quyết Tiến).*

Trả lời: Việc cấm biển cấm trọng tải, biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm... tại các tuyến đường không những trong khu dân cư mà tất cả các tuyến đường như trục thôn, liên thôn, trục xã, liên xã có nút giao nhau với đường cùng cấp hoặc đường có cấp cao hơn là một nội dung rất cần thiết. Nhằm đảm an toàn giao thông, an toàn công trình trong quá trình sử dụng. và là nội dung quan trọng của tiêu chí giao thông. Thời gian qua xã đã tiến hành lắp đặt một số biển báo mới tại các vị trí đồng thời sẽ cho sơn sửa lại các biển bảng đã bị hư hỏng.

5. *Vùng quy hoạch dân cư tại trạm y tế cũ của xã Thạch Môn chưa có mương tiêu thoát nước đề nghị UBND xã quan tâm giải quyết. (cử tri thôn Quyết Tiến).*

Trả lời: Hàng năm ngay từ tháng 10 của năm trước UBND xã đã chỉ đạo các thôn rà soát đăng ký chương trình mục tiêu của năm sau, trên cơ sở đó các thôn rà soát đăng ký nhu cầu làm mương, đường giao thông nông thôn tuy nhiên thời gian qua thôn chưa đăng ký về xã để đưa vào kế hoạch. Trong thời gian tới đề nghị thôn quan tâm để đăng ký đưa vào chương trình mục tiêu để thực hiện.

6. *Đề nghị UBND xã có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các hộ đã hiến đất mở đường GTNT mà tự di dời không sử dụng máy đào (cử tri thôn Quyết Tiến).*

Trả lời: Việc xây dựng đường giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu năm 2023 với cơ chế chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm. Đối với ngân sách xã hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND xã Đồng Môn về việc hỗ trợ 100% ca máy di dời tài sản, vật kiến trúc trên đất; xã hợp đồng với chủ máy, giao việc theo dõi giờ làm cho cán bộ thôn. Vì vậy việc hỗ trợ kinh phí lại bằng tiền cho các hộ dân tự di dời là chưa có quy định nên không thực hiện được.

7. *Tuyến đường giữa hai xóm Thắng Lợi và Hòa Bình (từ ông Mai Minh đến ông Hoài Sâm hiện nay đã xuống cấp, đề nghị xã chỉ đạo để nâng cấp (cử tri thôn Thắng Lợi, Hòa Bình).*

Trả lời: Tuyến đường giữa hai thôn Thắng Lợi và Hòa Bình đã xuống cấp như ý kiến cử tri nêu là đúng, thời gian xã đã chỉ đạo hai thôn tiến hành họp dân vận động hiến

đất mở đường, tuy nhiên hai thôn chưa phối hợp thực hiện, thời gian tới xã tiếp tục chỉ đạo hai thôn hợp dân vận động hiến đất mở đường.

8. Đề nghị UBND xã chỉ đạo làm tuyến mương thoát nước trước làng từ ông Liên Ninh đến khu dân cư Đội Quang vì nước thải sinh hoạt trong làng đổ ra gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của người dân (cử tri thôn Thắng Lợi, Hòa Bình).

Trả lời: tuyến mương thoát nước đoạn từ ông Liên Ninh đến KDC Đội Quang do kích thước cũng như kết cấu mương lớn so với thiết kế mương định hình thuộc chương trình mục tiêu mới đảm bảo được dòng chảy. Thời gian qua xã đã vận dụng xin lồng vào các dự án đầu tư để giảm thiểu đóng góp của nhân dân tuy nhiên đang vướng quy hoạch đường nên chưa thực hiện được, xã sẽ tiếp tục đề nghị thành phố quan tâm đưa vào công trình đầu tư trong thời gian tới.

9. Một số hộ gia đình đã đóng tiền làm biển số nhà đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được cấp biển số nhà. Đề nghị xã sớm thực hiện (cử tri thôn Tiến Tiến).

Trả lời: Từ đầu năm đến nay tổ lập lắp biển số nhà đã khảo sát và bổ sung thêm 2 đợt lắp bổ sung và lắp mới. Nhưng vẫn còn sót một số hộ trong lối ngách hẻm còn thiếu chưa được lắp. xã đã có quyết định thành lập tổ khảo sát và đã rà soát làm 115 biển số nhà chuẩn bị lắp đặt.

10. Đề nghị xã tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất ở, đất nông nghiệp cho nhân dân và xử lý các trường hợp vướng mắc cần có hướng tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân (cử tri các thôn).

Trả lời: Hiện nay trên địa bàn toàn xã, tỷ lệ hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã đạt trên 90%. Số còn lại chưa cấp chủ yếu tại xứ đồng Cửa Trại, thôn Thanh Tiến (162 thửa), diện tích đất xâm canh trên địa bàn xã Thạch Hạ, Xã Thạch Hưng (26 thửa) và các thửa nằm rải rác trên các xứ đồng (40 thửa).

- Đối với 162 thửa tại xứ đồng Cửa Trại, thôn Thanh Tiến vừa qua UBND xã đã phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Tĩnh tiến hành đo đạc thực địa. Đồng thời đã tiến hành mời 33 hộ dân kê khai, lập hồ sơ tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc do liên quan các trường hợp chủ sử dụng đất đã mất, phải lập văn bản phân chia di sản thừa kế. Thời gian tới, UBND xã giao bộ phận chuyên môn địa chính tập trung hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp đủ điều kiện tại khu vực này, tiến tới xử lý 40 thửa đất nằm rải rác trên các xứ đồng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đối với 26 thửa xâm canh tại địa bàn xã Thạch Hạ, Thạch Hưng: Trong đó 22 thửa đất xâm canh Thạch Hạ. Đến nay đã cấp giấy cho 6 thửa. Cuối tháng 10 năm 2023 theo đề xuất của UBND xã Thạch Hạ phối hợp với UBND xã Đồng Môn cùng các các hộ dân có sản xuất nông nghiệp của 2 xã đã ra thực địa để xác định vị trí đất sản xuất nông nghiệp đồng thời mời văn phòng ĐKQSD đất về để đo lại. Do có nhiều hộ gia đình sử dụng trên một thửa đất mà không có bờ vùng, bờ thửa. Hiện nay UBND xã đang phối hợp với văn phòng ĐKQSD đất cùng các hộ dân đồng thời đối chiếu sổ chia đất để hoàn thiện hồ sơ trình UBND xã Thạch Hạ đề xuất để cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp: Thạch

Hung có 4 thửa đất xã Đồng Môn hiện nay Thạch Hung đã chuyển hồ sơ lên UBND thành phố đề xuất cấp giấy.

11. Đề nghị UBND xã kiểm tra, khảo sát để làm đường vành đai ở nghĩa trang Đồng Voi và Cồn Trữa để phục vụ cho nhân dân khi đưa tang người đã mất và đi lại sản xuất; Cho xử lý các hộ tự ý xây bao dự huyết, làm mốc lấn chiếm đường đi lại trong nghĩa trang (cử tri thôn Thắng Lợi).

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri xã sẽ cho tiến hành kiểm tra, khảo sát nếu đủ điều kiện sẽ cho làm đường vành đai nghĩa trang để phục vụ việc đưa tang và đi lại sản xuất cho nhân dân.

Việc xử lý các hộ xây bao huyết mai táng, làm mốc lấn chiếm đường đi lại trong nghĩa trang thời gian qua xã cũng đã thông báo, xử lý một số trường hợp ở các nghĩa trang trên địa bàn, đề nghị bà con nhân dân nếu phát hiện ra trường hợp xây bao, lấn chiếm báo cho chính quyền xã hoặc thôn để xử lý.

12. Tuyến đường giao thông từ nhà văn hóa thôn Thắng Lợi đi thôn Đồng Thanh hiện nay thôn Thắng Lợi đã làm xong nhưng từ lâu nhưng chưa hoàn trả lại mặt bằng hai bên nhìn rất phản cảm, gây bức xúc cho người dân đề nghị xã có phương án giải quyết sớm. (cử tri thôn Thắng Lợi).

Trả lời: Tuyến đường giao thông liên thôn điểm đầu từ nhà văn hóa Thắng Lợi điểm cuối là đường Mai Thúc Loan. Đây là trục đường chính đi qua 3 thôn Thắng Lợi, Hòa Bình và Đồng Thanh mặt đường đã xuống cấp nên nó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình đi lại của nhân dân. Mặc dù việc xây dựng các công trình mục tiêu phục vụ đời sống dân sinh cũng như phát triển kinh tế luôn được địa phương quan tâm đầu tư xây dựng theo cơ chế chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên để triển khai xây dựng tuyến đường này theo chương trình mục tiêu thì kinh phí quá lớn, mức đóng góp của nhân dân nhiều. Vì vậy vừa qua UBND xã đã kêu gọi nhà đầu tư, Hiện tại đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND Thành phố xin phê duyệt chủ trương đầu tư. Lúc nào hoàn thiện sẽ thông báo cho liên đoàn cán bộ thôn cùng nhân dân được biết để tiến hành thi công.

13. Việc giải quyết các đường rải thảm nhựa đi qua các điểm công cộng và các tuyến dân ở một phía ai chịu trách nhiệm (cử tri thôn Tiền Tiến).

Trả lời: Đối với các tuyến đường đi qua các điểm công cộng có mật độ dân cư thấp, qua trường học, nhà văn hóa, cơ quan đơn vị sự nghiệp... thì UBND thành phố hỗ trợ theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thành phố Hà Tĩnh về một số cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố; Tức là thành phố sẽ kiểm tra sau đó mới quyết định mức hỗ trợ cụ thể.

B. Về nông nghiệp và phát triển nông thôn:

1. Cổng K12 do xã Thạch Hung quản lý nhưng thường xuyên lấy nước mặn vào để nuôi trồng thủy hải sản nên để nước mặn rò rỉ qua cống Quai Sanh của xã Đồng Môn

gây xâm nhập mặn tại kênh T8 cử tri đã có kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay vẫn không được giải quyết dứt điểm làm ảnh hưởng và thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp tại các thôn Đông Nam của xã Đồng Môn làm cho nhân dân hết sức bức xúc. Vì vậy đề xuất làm cống ngăn mặn tại khu vực gần ông Thịnh Đôn hoặc tại khu vực gần nghĩa trang Cồn Hiếm. Đồng thời giảm thu sản lượng tại khu vực này (cử tri các thôn Đông Nam).

Trả lời: Trong năm 2022 UBND xã đã kiến nghị lên cấp trên về việc tu sửa một số công trình cống ngăn mặn giữ ngọt nhằm đảm bảo cho công tác sản xuất nông nghiệp như cống T8, cống K7+800 và cống K11, thời gian qua đã được UBND Thành phố hỗ trợ kinh phí để tu sửa nâng cấp và đến hiện nay cơ bản đảm bảo ngăn mặn giữ ngọt, mặt khác hai bên cánh gà các cống đã được tu sửa lại.. Tuy nhiên tình trạng nước mặn xâm nhập vào vùng sản xuất lúa (đặc biệt là vùng vòong) như ý kiến của cử tri là đúng, nguyên nhân cũng chính là do ý thức của một số hộ NTTS tự ý vận hành hệ thống cống khi chưa có sự cho phép của UBND hai xã. Vấn đề này UBND xã có ý kiến với UBND xã Thạch Hưng phối hợp kiểm tra xử lý các hộ vi phạm và làm văn bản gửi lên UBND thành phố đề nghị cho làm cống chắn để khắc phục tình trạng nước mặn xâm nhập. Tháng 7/2023 xã đã tiến hành cắt hợp đồng với hộ Anh Hiến Thiệu, thôn Tiến Giang và hiện UBND thành phố đang cho phép xã làm 3 cống quay cuối kênh để ngăn mặn và các tấm file chắn các công tiêu phía trên, hiện xã đang tiến hành hoàn cố gắng xong trước thời hạn sản xuất vụ Xuân 2024.

2. Đề nghị Ban nông nghiệp chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp điều tiết nước tưới, tiêu phù hợp với thời điểm của lúa phát triển, tránh lãng phí (cử tri thôn Hòa Bình).

Trả lời: Vấn đề này UBND xã xin tiếp thu, tiếp tục chỉ đạo trực tiếp đến 02 HTX trong thời gian qua và sau này..

3. Ban nông nghiệp xã cơ cấu sản xuất vụ Hè thu 2023 không hợp lý, chưa nghiên cứu từng vùng cho phù hợp với nguồn nước tưới. Phải có tính toán cụ thể nguồn nước kẻ gõ và nguồn nước trữ ở các hồ đập để có cơ cấu diện tích phù hợp nếu không dẫn đến tình trạng thiếu nước tưới (cử tri thôn Hòa Bình, Tiến Giang).

Trả lời: Nội dung này UBND xã đã tiếp thu và đã thực hiện trong vụ Hè Thu 2023 và trong thời gian tới UBND xã sẽ khảo sát cụ thể để điều chỉnh diện tích hợp lý trong các năm tiếp theo.

4. Diện tích đất lúa 1 vụ đã bỏ hoang nhiều năm do sản xuất khó khăn, hiệu quả không cao nhưng UBND xã vẫn thu diệt chuột. Đề nghị UBND xã, Ban nông nghiệp xem xét và trả lời (cử tri thôn Hòa Bình).

Trả lời: Diện tích đất trồng lúa một vụ nằm trong cơ cấu, đề án sản xuất của xã thời gian qua một số hộ bỏ hoang xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân gieo cấy, chuyển đổi cơ cấu cây trồng các vùng thấp trũng chuyển sang trồng sen. Tuy nhiên một số hộ vẫn chưa đồng ý và để đảm bảo công bằng chung vẫn phải thu để nhân dân có ý thức hơn trong việc sử dụng đất tránh để hoang lãng phí theo tinh thần chỉ đạo của các cấp.

5. Đất sản xuất vùng Vòng nhiều năm qua bị nhiễm mặn dẫn tới sản xuất kém hiệu quả, có vùng mất trắng, bên cạnh đó không có hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng, nguồn nước tưới không có, hoàn toàn phụ thuộc vào trời. Thế nhưng hàng năm UBND xã vẫn thu sản lượng, thủy lợi là bất hợp lý, gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều kì họp HĐND đã có kiến nghị nhưng đến nay xã vẫn chưa giải quyết hợp lý. Đề nghị UBND xã có biện pháp xử lý kịp thời, có kế hoạch làm giao thông nội đồng và hệ thống mương tưới, nếu không thì không nên cơ cấu sản xuất vùng này. (cử tri thôn Hòa Bình, Đồng Thanh). (Trùng với trả lời tại câu số 1).

6. Hiện nay xã Đồng Môn vẫn duy trì 2 HTX nông nghiệp, điều hành lấy nước ở các vùng khác nhau. Cùng 1 xã, 1 xứ đồng mà HTX Thạch Môn cũ thì không điều tiết nước cho các vùng ruộng của Thạch Đồng cũ dù cùng trên 01 xứ đồng. Đề nghị Ban nông nghiệp có chỉ đạo kịp thời, nếu không thì chia theo từng tong ruộng hoặc trực đường GTND cho phù hợp. (cử tri thôn Hòa Bình).

Trả lời: đã chỉ đạo đến 02 HTX về nội dung mà cử tri quan tâm và thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát.

7. Tình trạng trâu, bò thả rông phá hoại hoa màu, cây xanh của nhân dân vẫn đang diễn ra đề nghị UBND tiếp tục chỉ đạo có biện pháp xử lý. (cử tri các Thôn).

Trả lời: Vấn đề UBND xã đã tiếp thu đồng thời đã ban hành quyết định về thành lập tổ bắt giữ trâu, bò thả rông. Kết quả trong năm 2023 đã bắt giữ và xử lý được 10 trường hợp cố tình thả rông trâu, bò. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục đôn đốc kiểm tra, đề nghị liên đoàn cán bộ các thôn và nhân dân tích cực tố giác và chủ động bắt giữ khi phát hiện Trâu bò thả rông phá hoại cây cối và gây ô nhiễm môi trường để xã xử lý theo quy định.

12. Các hộ: Nguyễn Minh Nhơn, Lê Anh Sáng, Nguyễn Xuân Hợi và Đặng Văn Tý có diện tích đất nông nghiệp ở gần tiểu công viên thôn Quyết Tiến chưa cấp được bìa đỏ vậy đề nghị UBND xã quan tâm giúp đỡ. (cử tri thôn Quyết Tiến)

Trả lời: Việc đất của 4 hộ trên UBND đã trình lên phòng Tài nguyên môi trường, mà việc lấy đất dự phòng để cấp bìa đất nông nghiệp là không thể cấp được sai quy định. Lãnh đạo xã sẽ tiếp thu và sin thêm ý kiến của cấp trên.

C. Tài nguyên môi trường:

1. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xâm canh, cho nhân dân xã Đồng Môn tại xã Thạch Hạ và xã Thạch Hạ tại xã Đồng Môn thời gian qua vẫn còn vướng mắc, chưa thực hiện được làm cho nhân dân hết sức bức xúc.

Trả lời:

Đất xâm canh Đồng Môn xâm canh xã Thạch Hạ có 22 thửa đất. Đến nay đã cấp giấy 6 thửa. Đợt tháng 10 năm 2023 theo đề xuất của UBND xã Thạch Hạ phối hợp với UBND xã Đồng Môn cùng các các hộ dân có sản xuất nông nghiệp của 2 xã đã ra thực

địa để xác định vị trí đất sản xuất nông nghiệp đồng thời mời văn phòng ĐKQSD đất về để đo lại. Do có nhiều hộ gia đình sử dụng trên một thửa đất mà không có bờ vùng, bờ thửa. Hiện nay UBND xã đang phối hợp với văn phòng ĐKQSD đất cùng các hộ dân đồng thời đối chiếu sổ chia đất để hoàn thiện hồ sơ trình UBND xã Thạch Hạ đề xuất để cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp: Thạch Hưng có 4 thửa đất xã Đồng Môn hiện nay Thạch Hưng đã chuyển hồ sơ lên UBND thành phố đề xuất cấp giấy

- Đối với đất Thạch Hạ xâm canh Đồng Môn qua rà soát có 22 thửa, tuy nhiên Sau khi rà soát các hồ sơ liên quan có 17 thửa đủ điều kiện và đã đề xuất cấp giấy cho 13 thửa, các thửa còn lại đang tiếp tục phối hợp với xã Thạch Hạ để hoàn thiện hồ sơ đề xuất UBND thành phố cấp giấy chứng nhận QSD đất .

2. Một số đất hoang hóa tại các công trình đang thi công, một số cá nhân lợi dụng chõ đất đi bán, đề nghị xã cho kiểm tra, xử lý nghiêm. (cử tri thôn Hòa Bình).

Trả lời: Đối với đất phong hoá các dự án, trước khi công trình triển khai Ban quản lý công trình thành phố cùng UBND xã đã làm việc với bên thi công toàn bộ số đất phong hoá chỉ được phép đổ trong địa bàn UBND xã không cho phép chõ đất ra ngoài địa bàn Trừ trường hợp xã không còn chỗ để đổ. Hiện nay trên địa bàn xã đang cần rất nhiều đất để đổ nâng cấp các tuyến đường nội đồng và các khu vực ao tù, nước đọng, sân bóng, vừa qua các công trình trên địa bàn xã cũng đã sử dụng đất này để đổ. Vì vậy trong quá trình các xe chõ đất có dấu hiệu chõ đi bán người dân có thể giữ lại báo chính quyền địa phương để xử lý nghiêm.

3. Một số ruộng sản xuất của người dân, đặc biệt là khu vực vùng sản xuất gần nhà văn hóa thôn Hòa Bình bị vứt các loại rác khó phân hủy, nguy hiểm: vỏ tivi, hộp đồng hồ điện khi điện lực thành phố thay mới mà không thu vỏ cũ về, vừa xây dựng....làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Đây là ý thức của một số hộ dân và cả tập thể, đề nghị UBND xã phải kiểm tra và có hướng xử lý. (cử tri thôn Hòa Bình)

Trả lời: Trước hết là ruộng đang sản xuất mỗi người dân có ruộng cần phải bảo vệ, nếu thấy ai vứt các vật dụng rác thải thì đề nghị bắt giữ báo chính quyền xử lý; Còn phản ánh về vỏ hộp công tơ điện thời gian qua Công ty điện lực vứt đồng tại các trạm điện gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan đô thị xã đã phản ánh với UBND thành phố chỉ đạo Công ty Điện lực để xử lý.

4. Trên địa bàn hiện tại có các hộ buôn bán phế liệu lấn chiếm lòng lề đường làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường đề nghị UBND xã xử lý kịp thời. (cử tri thôn Liên Công).

Trả lời: Vừa qua UBND xã thành lập đoàn phối hợp thôn triển khai, UBND xã đã mời một số hộ lên để cam kết và nhắc nhở, đồng thời kiểm tra chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cũng đã đi tận từng hộ có buôn bán phế liệu nhắc nhở yêu cầu các hộ buôn bán phế liệu thu gom, sắp xếp hàng hoá đảm bảo phẩm mỹ, không sắp phế liệu lên các vỉa hè, lấn chiếm lề đường các hộ này đã cũng đã nghiêm chỉnh chấp hành. Và đã gửi hơn 16 thông báo yêu cầu dời dọn một số hộ đã thực hiện, một số ý thức kém

chưa thực hiện thời gian tới xã sẽ xử lý. Mặt khác đề nghị các thôn thường xuyên nhắc nhở trên loa truyền thanh của thôn hộ nào lấn chiếm lòng lề đường để các hộ có ý thức hơn.

5. Hiện nay trên địa bàn các thôn một số hộ dân nuôi lợn, vịt, chim cút số lượng lớn trong khu dân cư không có các giải pháp xử lý phế thải gây ô nhiễm môi trường, và mùi hôi thối ảnh hưởng lớn đến các hộ dân xung quang. Vấn đề này cử tri đã phản ánh nhiều, tuy nhiên UBND xã chưa giải quyết dứt điểm, trong thời gian tới đề nghị xã có giải pháp xử lý triệt để (cử tri thôn Thắng lợi, Thanh Tiến, Tiền Tiến, Đồng Thanh).

Trả lời: Sau khi nhận được phản ánh của các hộ dân vừa qua UBND xã đã thành lập đoàn kiểm đi đến từng hộ chăn nuôi lợn, vịt, chim cút; xã đã lập biên bản yêu cầu các hộ chăn nuôi phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường không để gây mùi hôi thối phát tán ra xung quang làm ảnh hưởng đến các hộ liền kề. Đồng thời yêu cầu các hộ ký cam kết về môi trường. Nếu không thực hiện UBND xã xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu giảm đàn vận động các hộ tiến tới chấm dứt chăn nuôi trong khu dân cư.

6. Đề nghị giải quyết đất bỏ hoang không hợp lý tuyến đường từ hồi Anh Nhật Hương đến anh Ái Thiết. (cử tri thôn Tiến Tiến).

Trả lời: Đối với ý kiến của cử tri nêu UBND xã xin tiếp thu và sẽ cho cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra xử lý.

D. Xây dựng Nông Thôn Mới:

1. Chương trình MTQG về XDNTM những năm gần đây trên địa bàn 5 thôn Thạch Đồng củ chững lại, không có tiến triển, đường giao thông xuống cấp, đề nghị UBND xã có kế hoạch làm mới để phát động phong trào trong dân, nêu không các chỉ tiêu NTM không đạt, phong trào của các thôn đi xuống.

Trả lời: Chương trình MTQG về XDNTM những năm gần đây trên địa bàn 5 thôn Thạch Đồng củ chững lại, không có tiến triển, đường giao thông xuống cấp là đúng thực tế. Qua thực triển thực hiện thì sự vào cuộc trong xây dựng nông thôn mới 5 thôn phía nam hầu như chưa tập trung. Việc tham gia hưởng ứng của liên đoàn cán bộ thôn và việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM, KDC KM các thôn ở phía Nam còn rất là hạn chế thể hiện ở việc đăng ký và thực hiện các công trình mục tiêu hàng năm, việc hưởng ứng thực hiện ra quân làm VSMT, chỉnh trang nhà cửa vườn hộ của người trên địa bàn các thôn. Trong khi đó cùng một bộ máy điều hành, cùng một chủ trương, cùng một cơ chế thì 4 thôn phía bắc hàng năm lại đăng ký và thực hiện các công trình mục tiêu là rất lớn, sự hưởng ứng của người dân trong XD NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu là rất cao do đó đến nay 4/4 thôn phía bắc đã đạt khu dân cư NTM Kiểu mẫu, 3/4 thôn đã thực hiện rải thảm nhựa. Thời gian qua Ban chỉ đạo ban quản lý NTM xã đã tập trung ưu tiên cho 5 thôn phía Nam, thành lập các tổ trực tiếp chỉ đạo các thôn, điều động lực lượng hỗ trợ các thôn trong xây dựng KDC NTM kiểu mẫu.

Việc đề nghị UBND xã có kế hoạch làm mới đường giao thông để phát động phong trào trong dân thì hàng năm UBND đều chỉ đạo các thôn đăng ký nhu cầu làm đường giao thông thực hiện đăng ký vào 2 đợt đó là đợt cuối năm trước đăng ký thực hiện cho năm sau và đăng ký bổ sung giữa năm nếu xóm có nhu cầu bổ sung thêm tuyến.

Thời gian tới UBND xã tiếp tục tăng cường bám sát chỉ đạo các thôn đặc biệt là các thôn phía Nam không những là làm đường giao thông mà sẽ chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, nội dung liên qua đến xây dựng NTM, Khu dân cư NTM kiểu mẫu. UBND xã xin tiếp thu và thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung cao trong công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện của các thôn.

2. Việc triển khai thực hiện xây dựng NTM thời gian qua có chiều hướng chững lại so với các xã, phường; các vườn mẫu không hiệu quả; chất lượng một số công trình xây dựng chưa đảm bảo, đặc biệt là đường bê tông, đề nghị UBND xã có biện pháp để triển khai thực hiện (cử tri các thôn Thắng Lợi, Tiến Giang, Thanh Tiến).

Trả lời: - Từ khi tiếp thu ý kiến của cử tri việc triển khai thực hiện dựng NTM trên địa bàn đã có sự tập trung, ban Chỉ đạo , ban quản lý và ban phát triển các thôn đã tập trung vào cuộc để xây dựng NTM xã nông thôn mới sau sáp nhập và xây dựng xã NTM nâng cao, các thôn đã tập trung xây dựng nâng cao các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, sự vào cuộc của ban phát triển thôn và sự vào cuộc của người dân các thôn đã có sự chuyển biến đặc biệt là một số thôn phía đông Nam, tuy vậy mặt bằng thực hiện, mặt bằng tham gia hưởng ứng của ban phát triển thôn và của người dân chưa đồng đều, một số người dân còn trông chờ ỷ lại do đó kết quả trong xây dựng NTM chưa đáp ứng được như mong đợi.

Còn các vườn mẫu không phát huy hiệu quả thì BCD, BQL đã trực tiếp đến các hộ có vườn mẫu nhắc nhở, chỉ đạo các hộ tiếp tục sản xuất theo quy hoạch vườn đồng thời phân công cho các tổ chức đoàn thể trực tiếp phụ trách chỉ đạo các vườn mẫu trên địa bàn. Tuy nhiên vườn mẫu hiện nay đã giảm xuống so với các vườn đã được công nhận lý do một số vườn đã quy hoạch xây dựng nhà ở và đã xây dựng hạ tầng SX khác, một phần do thời tiết nên hiện nay vườn sản xuất rau của quả bị ảnh hưởng rất lớn. UBND xã xin tiếp thu 2 nội dung này, thời gian tới sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện.

Về chất lượng một số công trình xây dựng chưa đảm bảo, đặc biệt là đường bê tông, vấn đề này thời gian qua sâu khi tiếp thu ý kiến của cử tri UBND xã tập trung, chỉ đạo chuyên môn thường xuyên bám nắm, kiểm tra thực hiện do đó việc xây dựng đều thực hiện đảm bảo theo quy chuẩn.

E. Nội dung khác:

1. Hiện nay một số tổ chức Hội ở thành phố giới thiệu các tổ chức, công ty thực phẩm về bán cấp thuốc miễn phí cho người dân tại địa phương. Tuy nhiên khi về làm việc tại địa phương thì qua các hoạt động của mình các tổ chức, công ty này thường tư vấn và lừa người dân nhất là người cao tuổi mua các thực phẩm chức năng không rõ nguồn

gốc, làm nhân dân bị lừa, mất tiền không có hiệu quả. Đề nghị UBND xã có ý kiến với các cơ quan chức năng quản lý hoạt động của các tổ chức, công ty thực phẩm nói trên. (cử tri thôn Trung Tiến).

Trả lời: Vấn đề này xã đã tiếp thu thời gian qua đã không cho các tổ chức, Công ty này về trên địa bàn. Đề nghị bà con nhân dân nếu phát hiện báo chính quyền thôn và xã để xử lý nghiêm.

2. Hệ thống đường điện đi qua một số đường làng, ngõ xóm không an toàn, các điểm nối nằm giữa tuyến đường, hệ thống đường điện thì không được bó gọn. Đề nghị UBND xã có ý kiến với điện lực thành phố kiểm tra có xử lý tránh trường hợp mất an toàn đường điện, đặc biệt là vào mùa mưa bão. (cử tri thôn Hòa Bình).

Trả lời: Vấn đề này xã đã phản ánh lên thành phố tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy xử lý thời gian tới xã tiếp tục có ý kiến đề nghị Điện lực thành phố xử lý để đảm bảo an toàn.

3. Cần chỉnh trang lại khu vực chợ Thượng và đề xuất với thành phố làm thêm các dãy ky ốt giáp mặt đường Đồng Môn tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương mở rộng buôn bán. (cử tri thôn Quyết Tiến).

Trả lời: Hiện nay xã đang tiến hành lập hồ sơ trình các phòng chức năng của thành phố về việc tu sửa, chỉnh trang lại chợ thượng trong đó có hạng mục như cử tri nêu.

4. Hệ thống loa truyền thanh của Thôn Thắng Lợi thời gian qua hư hỏng xuống cấp, do vậy đề nghị UBND xã cho kiểm tra, hỗ trợ kinh phí để nâng cấp nhằm phục vụ thông tin tuyên truyền cho nhân dân (cử tri thôn Thắng Lợi).

Trả lời: Hệ thống truyền thanh của thôn Thắng Lợi bị hỏng, thôn chủ động kiểm tra, lập dự toán, huy động nguồn xã hội hóa trong nhân dân hoặc trích nguồn kinh phí khen thưởng Khu dân cư NTM kiểu mẫu mà thôn được nhận để tiến hành sửa chữa, thay mới như các thôn khác. UBND xã không có cơ chế phân bổ ngân sách cho nội dung trên.

5. Đề nghị UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu, chỉnh trang tuyến đường liên xã từ đường Ngô Quyền đến ông Dung Thanh (cử tri thôn Thắng Lợi).

Trả lời: Việc tuyên truyền trực quan theo các đợt, các ngày kỉ niệm trọng đại của quê hương, đất nước, UBND xã triển khai trên các trục đường chính, có hệ thống giá treo và không bị khuất tầm nhìn. Tuyến đường liên xã trước đây từ ông Dung Thanh ra Ngô quyền là đường trục thôn, chưa có hệ thống giá treo, bị hệ thống cây xanh che khuất, không phù hợp để triển khai tuyên truyền trực quan. Sau khi tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã đã triển khai treo cờ phướn dọc tuyến đường này trong các dịp kỉ niệm trọng đại của đất nước (như cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9 năm 2023).

6. Hiện nay học sinh các cấp học nghỉ hè, tối lại đi xe đạp, xe máy điện trên các tuyến đường gây mất ATGT; Cá biệt có những trường hợp đi hái trộm hoa quả, một số sản phẩm nông nghiệp khác, đề nghị xã có biện pháp chấn chỉnh (cử tri thôn Tiên Tiến).

Trả lời: Vấn đề này, ngày 09/6/2023 UBND xã đã tổ chức buổi làm việc giữa Trường Tiểu học và các ban ngành đoàn thể cấp xã để nghe báo cáo tình hình thực trạng của các cháu học sinh trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, nghỉ hè tối đi xe đạp, xe máy điện trên các tuyến đường gây mất ATGT, có những trường hợp đi hái trộm hoa quả, một số sản phẩm nông nghiệp khác. UBND xã đã giao cho các ban ngành, tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức quản lý con em mình của các bậc phụ huynh. Ngày 06/6/2023 Đoàn Thanh niên đã tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, định hướng nghề nghiệp, giáo dục sức khoẻ giới tính, triển khai các hoạt động hè trên địa bàn các thôn.....Các ban ngành, đoàn thể tiến hành lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi hội, chi đoàn, các cuộc họp.....về quản lý con em trong thời gian nghỉ hè và tác hại của thuốc lá điện tử. Công an xã và Quân sự tăng cường tuần tra xử lý các cháu vi phạm, làm việc với các trường hợp cá biệt để có sự răn đe, giáo dục.

8. Đề nghị tăng cường giáo dục các em học sinh và tuần tra canh gác, công tác hoạt động của lực lượng công an viên thời gian vừa qua không hiệu quả. (cử tri thôn Tiên Tiến).

Trả lời: Trả lời: Công tác giáo dục các em học sinh đã trả lời ở trên. Công tác tuần tra canh gác Công an xã và Quân sự xã thực hiện thường xuyên, khi thì tuần tra theo kế hoạch phối hợp, có khi phải tuần tra cải trang để nhằm phát hiện vi phạm phức tạp. Việc hoạt động của lực lượng CAV thời gian qua chưa phát huy hiệu quả do kiêm nhiệm giữa thôn trưởng và CAV nên công tác của đồng chí thôn trưởng tập trung vào các nhiệm vụ của thôn rất vất vả, nên công tác CAV chưa thường xuyên. Chỉ có khi cần huy động các đồng chí CAV khi có yêu cầu nhiệm vụ như giải quyết các vụ việc đột xuất xảy ra, thực hiện Đề án 06 về cấp CCCD, định danh điện tử....!

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND xã Đồng Môn khóa II./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- CT MTTQ xã;
- Các đại biểu HĐND;
- Lưu VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh

